



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับประจำวันที ๘-๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑,๑๒ มูลค่าข่าว ๑๖๒,๙๐๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## ข่าวต่อ สปอตไลต์

ต้องยอมรับว่าการกิจสำคัญของกระทรวงการคลังคือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีปัญหาทางการเงินอย่างเร่งด่วนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง ซึ่งล้วนแต่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศทั้งสิ้น

สปอตไลต์ต้อนรับปีใหม่จึงโฟกัส **"สุพจน์ อาวาส"** กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอเอ็มอีแบงก์ ซึ่งรับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นมา จากที่มีผู้สมัครรับการสรรหาเพียง 2 คน คือ **นายสุพจน์ อาวาส** ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานสินเชื่อชุมชน กลุ่มสินเชื่อรายย่อย และ **นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล** อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา ที่มี **นายอัญญาต์ เขียวธาดา** เป็นประธานคาดหวังว่า **"สุพจน์"** จะเข้ามาดำเนินนโยบายตามแผนฟื้นฟูกิจการธนาคารโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้เสียของธนาคารที่มีมากถึง 35,000 ล้านบาท ตามนโยบายของ **"สมหมาย ภาษี"** รุมว.การคลัง ที่จะเร่งการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารและฟื้นฟูวิสาหกิจที่ประสบปัญหาโดยต้องจัดทฤษฎีศาสตร์ที่ชัดเจนรวมทั้งกำหนดบทบาทและทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงจัดทฤษฎีการวิสาหกิจที่เหมาะสมมาบริหารความเสี่ยงและมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ขณะที่วิสาหกิจอีก 6 แห่ง ที่คลังจะต้องไต่เบ้เร่งแก้หนี้สารพัด ได้แก่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) หรือไอแบงก์ และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

สำหรับ **"สุพจน์"** นั้นมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกเพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยการใช้การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มหรือองค์กร การเงินชุมชนโดยกลไก อนุกิจรายย่อย (Microfinance) ในลักษณะบูรณาการ (integrated approach) หรือผสมผสานการให้บริการทางการเงินตลอดจนบริการอื่นๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสสร้างรายได้ หรือสร้างงาน และอาชีพ รวมถึงสามารถแก้ปัญหาในยามที่ต้องประสบกับสภาวะที่จำเป็นและเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน ผ่านนโยบายและการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาล อาทิ โครงการธนาคารประชาชน โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

นอกจากนี้เขายังอยู่ระหว่างเตรียมการจัดตั้งกลไกทางการเงิน หรือองค์กรอิสระ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนหนุนเสริมยุทธศาสตร์ ว่าด้วยชุมชนที่เข้มแข็ง หรือสังคมสุขภาวะ โดยใช้ภาคีการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอด

จนทุนทางสังคมทุกประเภท ฯลฯ

**"สุพจน์"** อายุ 54 ปี จบปริญญาตรี การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มศว.พิษณุโลก ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (M.A.) ม.วิศตอเรีย กรุงเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) นิวซีแลนด์ และปริญญาโท ด้านการจัดการ (M.M.) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาย และได้รับปริญญาบริหารศึกษามหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาการบัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ประสบการณ์ เคยเป็นผู้ช่วย ผอ.ธนาคารออมสิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการ (กมธ.) การเงินการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาพัฒนารัฐ กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน คณะอนุกรรมการร่างแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก กระทรวงการคลัง คณะทำงานแก้ไขปัญหานี้สินภาคประชาชน (หนี้กองทุนหมู่บ้าน) ผอ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฯลฯ

